
    รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลจางเหนือ 
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕6๓ 
วันที่   ๒๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 

 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมคิด  เครือสบจาง ประธานสภาฯ สมคิด  เครือสบจาง  

๒ นายวิรัตน์  วงค์แขม รองประธานสภาฯ วิรัตน์  วงค์แขม  

๓ นายประกฤติ  กาวิชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ประกฤติ  กาวิชัย  

4 นายสุบิน  เป้ียสาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ สุบิน  เป้ียสาย  

5 นายกมล  นันกาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ กมล  นันกาวงศ์  

6 นายอ๊ัด  ตันใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ อ๊ัด  ตันใจ  

7 นายสุคร  ฉัตรแก้วสืบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ สุคร  ฉัตรแก้วสืบ  

8 นายสุวิทย์  บาลใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ สุวิทย์  บาลใจ  

9 นายวิเชียร  นาทันเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ วิเชียร  นาทันเลิศ  

10 นายจำนง  ต๊ะสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ จำนง  ต๊ะสิทธ์ิ  

๑1 นายสุคนธ์  สุยะสืบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ สุคนธ์  สุยะสบื  

๑2 นายทองดี  หล้าวงศ์สืบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ทองดี  หล้าวงค์สืบ   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1 นายสว่าง  จาคำมา นายก อบต. สว่าง  จาคำมา  
2 นางสาวฉัตรนภา  ท้าวขว้าง เลขานุการนายก อบต. ฉัตรนภา  ท้าวขว้าง  
3 นายไพบูลย์  อ่ินแก้วน่าน รองนายกอบต. ไพบูลย์  อ่ินแก้วน่าน  
4 นายเหรียญทอง  คำเงิน รองนายก อบต. เหรียญทอง  คำเงิน  
5 นายสมาน  เพ็งสว่าง ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ สมาน  เพ็งสว่าง  
6 นายธนภูมิ  โถสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ธนภูมิ  โถสุวรรณ์  
7  นางสาวมาลัย  ยาวิเคียน ผู้อำนวยการกองคลัง มาลัย  ยาวิเคยีน  
8 นายโสภณ  โลมาแจ่ม หัวหน้าสำนักปลัด โสภณ  โลมาแจ่ม  
9 นายชัยชนะ  ปัญญายืน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ชัยชนะ  ปัญญายืน  

10 นางสาวเขมวรรณ  ใจคำลือ เจ้าพนักงานธุรการ เขมวรรณ  ใจคำลือ  
๑๑ นางสาวปริยฉัตร  ฉัตรแก้วสบื ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปริยฉัตร  ฉัตรแก้วสืบ  
๑๒ นางทับทิมทอง   ครูโรงเรียนบ้านนาแช่ ทับทิมทอง    
๑๓ นางจารุณี  เจริญวงศ์ นวก.ส่งเสริมการเกษตร จารุณี  เจรญิวงศ์  
๑๔ นางสาวอัญชลี  ยอมวงศ์ดี ผอ.โรงเรียนบ้านทาน อัญชลี  ยอมวงศ์ดี  
1๕ นางสาวเอวลี  ยอมวงศ์ดี ครโูรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ เอวลี  ยอมวงศ์ดี  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย 
๑๖ นางจิรวรรณ อ่ินแก้วน่าน ผช.ประชาสัมพันธ์ จิรวรรณ อ่ินแก้วน่าน  
๑๗ นายอินสม  เทพศิริ ผช.ช่างไฟฟ้า อินสม  เทพศิร ิ  
๑๘ นางประทุมทอง  ไชยเสน แม่บ้าน ประทุมทอง  ไชยเสน  
๑๙ นางสาวรวมพร  รุ่งรัตนนภากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมพร  รุ่งรัตนนภากุล  

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสกสรรค์  โลหะกิจ ปลัดอำเภอ   
2 นายวีระพงษ์  ศรีวิลัยนุรักษ ์ ผอ.รพสต.บ้านกอรวก   
3 นายนัฐพงษ์  แสนคำวงศ์ ผอ.รพสต.บ้านทาน   
4  ผอ.กศน.อำเภอแม่เมาะ   
5 นายผจญ  ชุ่มวังค์ กำนัน ต.จางเหนือ   
6  หัวหน้าสายตรวจบ้านนาแช่   
7  นายบุญเทียม  จันทร์วงค ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓   
8 นางสมจิตร  พลเคน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔   
๙ นายเสาร์คำ  ปิงยอม ประธานผู้สูงอาย ุ   
๑๐ นายต๋ี  อินเตชะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖   
๑๑ นายฉลองชัย  ทิพย์ธารากร ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗   
๑๒  ผอ.โรงเรียนบ้านวังตม   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 
บัดน้ีได้เวลาประชุมและสมาชิกสภา อบต. มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

จางเหนือ  คณะผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องเข้าห้องประชุม และขอเชิญ นายสมคิด  เครือสบจาง  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจางเหนือ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  จากน้ันกล่าวเปิดการประชุมและเป็นประธาน ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ ขอเชิญเลขาฯ ครับ 
นายสมาน  เพ็งสว่าง ๑. ประกาศรับสมัครพนักงาน 
(เลขานุการ)  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
  ๒. หารือคุณสมบัติสมาชิกสภา อบต. 
  ๓ . ผลการดำเนินงานการใช้งบตำบลละ ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ของ กฟผ .แม่ เมาะ โดย

 คณะกรรมการผลการดำเนินงาน 
๔. ความคืบหน้าการดำเนินงานเก่ียวกับโรคโควิด ๑๙ 
 - ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขยายเวลา ออกจากบ้านเคหะสถานได้ต้ังแต่ ๕ ทุ่ม       
 ถึงตี ๔ 
 - ผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมได้เป็นระยะที่ ๒  
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอและตำบล กำกับติดตาม 
 ตามมาตรการที่กำหนด 
๕. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียน ได้โดยประสานกับ
นักพัฒนาชุมชน 

                                      /6 .การตอบแบบ.... 

-๒- 



-๓- 
 

๖. การตอบแบบสอบถามของประชาชนในระบบ ITA สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด สำหรับผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน ตอบแบบสอบถามได้ 
๗. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
๘. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๓ ได้แจกรายงานการประชุมแล้ว และสมาชิกท่านใด
มีความประสงค์แก้ไขก็ขอเรียนเชิญครับ  

 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
- สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุมฯ - รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  เม่ือวันที่ ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์          
พ.ศ. ๒๕6๓  เป็นเอกฉันท์   
รับรอง  จำนวน  ๑๑  เสียง 
ไม่รับรอง จำนวน  -   เสียง 
งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบยีบวาระที่   3 กระทู้ถาม 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ ประกอบด้วย ข้อ ๙๔  
การต้ัง,กระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามด่วนต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานสภา 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาย่ืนหนังสือจึงไม่มีกระทูถ้าม 

ระเบยีบวาระที่   4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึน้พิจารณาเสร็จแลว้ 

ประธานสภาฯ - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่   5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

ประธานสภาฯ ระเบยีบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิม่เติม      
เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๓ (รายละเอียดตามเอกสาร) เรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายสว่าง  จาคำมา ขอเชิญท่านปลัด นำเสนอแทนครับ 
นายสมาน  เพ็งสว่าง รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  
(เลขานุการ)  ครั้งที่ ๒ 
 ๑. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาแช่-บ้านช้างกลิ้ง (สป.ถ.๔๖-๐๐๖) หมู่ ๑ 
 ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตร.ม. ไหล่ทาง

ลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. บัญชี ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ 
 - จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๙ หลัง  งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา สามารถเพ่ิมเติมได้ 
 

 ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานจึงขอมติที่ประชุม 
 

/ประธาน... 



-4- 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ 
 โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓     
เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   

                                ไม่เห็นชอบ จำนวน   -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ประธานสภาฯ ระเบยีบวาระที่ ๕.๒  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน       
และสิ่งปลูกสรา้ง ประจำปี ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสาร) ขอเรียนเชิญนายกครับ  

นายสว่าง  จาคำมา ขอเชิญปลัดนำเสนอแทนครับ 
(นายก อบต.จางเหนือ) 
นายสมาน  เพ็งสว่าง บัญชีแก้ไขเปลีย่นแปลงคำช้ีแจงบัญชี เปลี่ยนแปลง รายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
(เลขานุการ)  พ.ศ. 2563(รายการใช้เงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓) 
 ๑.แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล..สายบ้านนายจรัส-บ้านนางบุญหลัน หมู่ที่ 2  เป็น

เงิน 170,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตรและสานงานท่อ คสล.
ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
จางเหนือ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 แห่ง 

 

 ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คศล..สายบ้านนายจรัส-บ้านนางบุญหลัน หมู่ที่ 2  เป็น
เงิน 129,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตรและสานงานท่อ ค.
ส.ล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลจางเหนือ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 แห่ง 

 เน่ืองจากมีปัญหาพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ ติดพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ ๒๐ เมตร ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯสามารถดำเนินการได้โดยเสนอสภาอนุมัติ 

 

 ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานจึงขอมติที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งปลูก 
สร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  

                                  อนุมัติ        จำนวน  ๑๑ เสียง   
  ไม่อนุมัติ      จำนวน    -  เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน    1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 

ประธานสภาฯ  ระเบยีบวาระ 5.๓  ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณต้ังเปน็รายการใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย  บ้านช้างกลิ้ง-บ้านนาแช ่ (รายละเอียดตามเอกสาร) (รายการใช้เงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓) 
   เรียนเชิญนายกครับ 

/นายสว่าง... 
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นายสว่าง  จาคำมา ขอเชิญปลัดนำเสนอแทนครับ 
(นายก อบต.จางเหนือ) 
นายสมาน  เพ็งสว่าง โครงการก่อสร้างพนังปัองกันตลิ่งบ้านนายอรุณ คำเรือน ลำห้วยแม่เพียนบ้านปงแท่น หมู่ที่ ๑ 
(เลขานุการ)  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เหตุผล ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เน่ืองจากพ้ืนที่ก่อสร้าง
   อยู่ในเขตป่าไม้  จึงเปลี่ยนเป็น   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนาแช่-ช้างกลิ้ง (สป.ถ.
   46-006) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นแล้วจึงเห็น
   ควรก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสายดังกล่าวให้ได้ตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น  ซึ่งตาม
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯสามารถดำเนินการได้โดยเสนอสภา
   อนุมัติ 

 ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานจึงขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบ้านช้างกลิ้ง-บ้านนาแช่  โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายบ้านช้างกลิ้ง-บ้านนาแช่  เป็นเอกฉันท์  

   อนุมัติ        จำนวน  ๑๑ เสียง   
  ไม่อนุมัติ      จำนวน    -  เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน    1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 

ประธานสภาฯ ระเบยีบวาระที่ 5.๔  ญัตติที่เสนอเพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญนายกนำเสนอครับ 
นายสว่าง  จาคำมา     -ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณต้ังเปน็รายการใหม่ จัดซ้ือเต้นท์ผ้าใบทรงโคง้ขนาด ๔x๘ เมตร  
(นายก อบต.จางเหนือ ) จำนวน ๙ หลงั เป็นเงนิ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร)  
   ที่ให้น้ันโดยมาจากโครงการใช้เงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
   เหล็กบ้านวังตม หมู ่5 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณที่ต้ังไว้ 
   ๑๘๘,๙๐๐ บาทโดยโอนมาจำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากพ้ืนที่ดำเนินการเป็นที่ สปก.
   ไม่สามารถก่อสร้างได้ จึงโอนงบมาจัดซื้อเต้นท์ดังกล่าว 
 -.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่ จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน(ไร้สาย) จำนวน ๘ 

เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๖๘๖ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร) เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารงาน
ราชการของ อบต. 

 ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานจึงขอมติที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติที่เสนอเพ่ิมเติม  โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมได้อนุมัติ ตามที่นายก ฯด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
     อนุมัติ        จำนวน  ๑๑ เสียง   

  ไม่อนุมัติ      จำนวน    -  เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน    1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ ระเบี ยบวาระที่  ๕ .๕   ขอความเห็นชอบการย้ายรวมศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กสั งกัด             

อบต.จางเหนือ มาอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จางเหนือ ขอเรียนเชิญนายกนำเสนอครับ 
นายสว่าง  จาคำมา - ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษา นำเสนอแทนครับ 
(นายก อบต.จางเหนือ ) 
นายชัยชนะ  ปัญญายืน อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
(ผอ.กองการศึกษา) - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕  
   มาตรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับ
   ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น  
   - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์การปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมี
   อำนาจและหน้าที่ในการ จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
   ของตนเอง คือ การจัดการศึกษา 
   - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
   ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มี
   หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - กระทรวงมหาดไทยให้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชุมชนให้กับองค์การบริหาร
   ส่วนตำบล ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กมี
   พัฒนาการที่ครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
   -ตามประกาศสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานข้ันตอนการ
   รายงานงานการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก และการขยายช้ันเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยกำหนดขั้นตอนการรวม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ดำเนินการ ดังน้ี 
   1) จัดเวทีประชาคม เพ่ือสำรวจความต้องการของชุมชนว่ามีความต้องการย้ายรวมศูนย์ฯ 
   หรือไม่ 
   2) หากชุมชนมีความต้องการให้ย้ายรวมศูนย์ฯ ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำา
   เรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเสนอตามลำดับเพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   พิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
   3) จัดทำแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   4) จัดทำประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   5) รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ โดย
   ให้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี 
นายชัยชนะ  ปัญญายืน องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มีนโยบายในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน  
(ผอ.กองการศึกษา ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือทั้ง 4 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแช่  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอรวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   บ้านวังตม ให้ย้ายรวมกันมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ซึ่งองค์การบิหารส่วนตำบลจางเหนือได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแช่และกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วน 
                                                 

/ตำบล... 
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ตำบลจางเหนือใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้
 ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
 สำรวจความคิดเห็นในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 4 แห่ง ตามหนังสือ 

   ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังตม หมู่ที่ 5 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 หนังสือผู้ใหญ่บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ลง
   วันที่ 16 มีนาคม 2563 หนังสือผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ลงวันที่ 21 เมษายน 
   2563 หนังสือผู้ใหญ่บ้านบ้านกอรวก หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 หนังสือผู้ใหญ่บ้าน
   บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 และหนังสือผู้ใหญ่บ้านบ้านทาน ลง
   วันที่ 21 พฤษภาคม  2563 แล้ว ซึ่งมติที่ประชุมฯ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ย้ายรวมศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่งให้ย้ายรวมกันมา ณ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
   จางเหนือ   หมู่ที่ 6 บ้านนาสันติราษฎร์  
นายชัยชนะ  ปัญญายืน ความจำเป็นในการย้าย/รวมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(ผอ.กองการศึกษา) เพ่ือให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
   แห่งชาติ พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศให้นำมาตรฐานดังกล่าวมาบังคับใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 
   เป็นต้นมา ดยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน 19   
                                ตัวบ่งช้ี 75 ข้อย่อยซึ่งสถานศึกษาทกุแห่งที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยต้องนำมาตรฐาน 
                                ดังกล่าวมา ปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่กำหนดในมาตรฐาน เพ่ือใช้สำหรับการตรวจ 
                                ประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ไม่ผ่านการประเมิน ศูนย์พัฒนา 
                                เด็กก็ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด   

  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังน้ี 
1) มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 5 ตัวบ่งช้ี 26 ข้อ ย่อย 
2) มาตรฐานด้านที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และ

 การเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  ม ี5 ตัวบ่งช้ี 20 ข้อย่อย 
3) มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย      

            - สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน)   มี 2 ตัวบ่งช้ี 7  ข้อย่อย 
                                   -  สำหรับเด็กอายุ ๓ ปี–อายุ ๖ ปี(ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ม7ีตัวบ่งช้ี 22ข้อย่อย 
   จึงมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ (โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลบ้านนาแช่เดิม)  
   ดังน้ัน  เพ่ือให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ   
   กระทรวงมหาดไทย  จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  เพ่ือ
   พิจารณาให้ความเห็นชอบในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   นาแช่    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอรวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาน และศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
   วังตม ย้ายรวมมาที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือต่อไป  
 ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานจึงขอมติที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.จางเหนือ มาอยู่ที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.จางเหนือ  โปรดยกมือครับ  



/มติที่... 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.จางเหนือ มาอยู่ที่ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.จางเหนือ ตามที่นายกเสนอด้วยคะแนน เป็นเอกฉันท์ ประธานสภาฯงดออก
เสียง 
เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   

                               ไมเ่ห็นชอบ จำนวน   -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบยีบวาระที่   6 เรื่องอ่ืน  ๆ   
ประธานสภาฯ กระผมขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมครับ  
นางจารุณี  เจริญวงศ ์ - สำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร ข้อมูลอยู่ในไลน์กลุ่มเกษตรตำบลจางเหนือแล้ว  
(เกษตรตำบลจางเหนือ) ขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเกษตรจะได้บันทึกข้อมูลมน

ระบบเป็นพ้ืนฐานของกรมฯ 
   - การเยียวยาโควิด ๑๙ ของเกษตรกรขาด ๑๐๒ คน ข้อมูลไม่ม ีไม่ถูกต้องสามารถย่ืนอุทธรณ์ได้ 
นางสุปัญญา  วิรัตน์เกษ สวัสดีคะ ดิฉันนางสุปัญญา  วิรัตน์เกษ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
(พัฒนากรอำเภอแม่เมาะ) ย้ายมาจากจังหวัดแพร่คะ ดูแลงานด้านพัฒนาชุมชนประจำตำบลจางเหนือคะ ขอบคุณคะ 
นายธนภูมิ  โถสุวรรณ ์ - โครงการใช้เงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ ทียั่งไม่ได้ทำสัญญา 
(ผอ.กองช่าง) ๑.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังบ้านนายอรุณ คำเรือน ลำห้วยแม่เผียน บ้านปงแท่น  
 เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาแช่-ช้างกลิ้ง สป.ถ.๔๖-๐๐๖ 
 ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจรัล-บ้านนางบุญหลัน บ้านนาแช่ หมู่ที่ ๒ ขณะน้ีอยู่

ระหว่างตรวจสอบพ้ืนที่ จากป่าไม้ 
 ๓.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตม หมู่ ๕ เป็นที่ สปก.ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 
 ๔.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำสายหน้าโรงเรียน บ้านนาแช่ หมู่ ๒ และบ้านนาสันติ

ราษฎร์ หมู่ ๖ ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๗ 

ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทองคำ สุยะสืบ บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๗ 

ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 ๗.โครงการจัดซื้อวัสดุ ท่อ ๖ โครงการ อยู่ในขั้นตอนเฉพาะเจาะจง 
 - ข้อบัญญัติ ๖๓ มี ๑ โครงการ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
 - ติดปัญหาวิศวกร 
 - โครงการประปา อบต.จางเหนือ ทางกองทุนไม่รับรองในแบบแต่รับรองเฉพาะใบปะหน้า

เท่าน้ัน จังหวัดจึงได้หารือไปยังกรมฯ หารือไปยังสภาวิศวกรอยู่ และขอคำตอบจากสภาวิศวกร 
 - บุคลากรด้านช่างของ อบต.ไม่พอ หากจะปรับแผน ๖๔ ควรเอาโครงการที่ทำได้ จะได้

ประมาณการได้ทันครับ ขอบคุณครับ 



นางสาวมาลัย  ยาวิเคียน  - สรุปผลการดำเนินการใช้เงินสะสม ดำเนินการแล้ว ม ี๑๖ โครงการ  
(ผอ.กองคลัง) เบิกจ่ายแล้ว ๕ โครงการ อีก ๑๑ โครงการ  ทำเสร็จแล้ว ๔ โครงการ เหลอื ๗ โครงการ 
  - ประกวดราคา ๑ โครงการ มีผู้ย่ืน ๑ ราย ควรจะดำเนินการอย่างไรดี หากกรรมการ

เสนอนายกแลว้ แต่นายกไม่เอา ก็จะได้ยกเลิกและคัดเลือกใหม่ต่อไปคะ ขอบคุณคะ 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปเชิญสมาชิกสภาครับ 
นายประกฤติ  กาวิชัย - ไม่มีครับ 
(ส.อบต.ม.๑) 

นายวิรัตน์  วงค์แขม - หมู่ ๔ การจัดซื้อท่อ ใช้เงินสะสม ๖ โครงการ อยากให้ดำเนินการโดยเร็ว เพราะชาวบ้าน 
(ส.อบต.ม.๒)   ได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่พอใช้ 

นายไพบูลย์  อ่ืนแก้วน่าน- การปรับปรุงแหล่งน้ำเป็นอย่าไรครับ 
(รองนายก อบต.จางเหนือ) 

นายทองดี  หล้าวงศ์สบื - ข้อบัญญัติ ๖๓ ดาดลำเหมือง หมู่ ๗ ใกลถ้ึงฤดูทำนาแล้ว ขอเร่งดำเนินการ จะได้เริ่มทำนา 
(ส.อบต.ม.๗)   แล้ว มิถุนายนถึงกรกฎาคม น้ีแล้วครับ 
 - แหล่งน้ำ ใหป้ระชาชนทำอย่างไรครับ ตามเกษตรครับ 

นางจารุณี  เจริญวงศ ์ - แหล่งน้ำที่สำรวจ 
(เกษตรตำบลจางเหนือ) มีแบบสอบถามความต้องการแหล่งน้ำ รายครัวเรือนไม่ได้ระบุเอกสารสิทธ์ิ 
 หากกลุ่มก็ขอแบบฟอร์มได้ ส่งไปที่กรมน้ำ  ๑ กลุ่มมีสมาชิก ๗ คนต่อกลุม่ ที่ทำกินไม่      
                               เกิน ๑๕ ไร ่ เอกสารใช้ย่ืนประกอบด้วย  สำเนาบัตรประชาชน รายละเอียดพ้ืนที่ 

นายประกฤติ  กาวิชัย - เอกสารที่ใช้โดยละเอียด สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน(รายบุคคล) 
(ส.อบต.ม.๑) 

นายไพบูลย์  อ่ินแก้วน่าน -กระผมขอแจง้เรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(แม่จางตอนขุน)  
(รองนายก อบต.จางเหนือ) เน่ืองจากวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัททีป่รึกษาปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

 ครั้งที่ ๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
  (การเข้าร่วมประชุม ควรสวมหน้ากาก วัดไข้ เว้นระยะห่าง ไม่ถ่ายรูป) 

นายทองดี  หล้าวงศ์สบื - แผน ๖๔ เป็นข้อมูลเก่าและซ้ำกัน บางโครงการทำไปแล้ว กระผมขอแนะนำว่าควรตัด 
(ส.อบต.ม.๗) ออกครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญท่านนายกครับ 
นายสว่าง  จาคำมา แผนบางโครงการถ้าซ้ำกันให้ตัดออกเลยครับ อันไหนใหม่ก็เพ่ิมเข้าไปได้เลยครับ 
(นายก อบต.จางเหนือ) 
ประธานสภาฯ การทำงานอยากให้ทำอยากให้ทำไปให้เสร็จ โดยไม่ต้องกลับมาทำใหม ่
 สำหรับเอกสารที่ดินน้ัน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คให้ดีก่อน แล้วค่อยแจ้งให้ชาวบ้านดู

ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  - ใครมีอะไรสอบถามหรือเสนออะไรอีกหรือไม่หากไม่มี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มา 
ประชุมและเขา้ร่วมประชุมในวันน้ี กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๔.๐0  น. 



(ลงช่ือ)                       ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นายสมาน  เพ็งสว่าง)     

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ 
/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่   ๑   มิถุนายน  256๓  
ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒  ประจำปี 256๓  เมื่อวันที่  
๒๘  พฤษภาคม  256๓  มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
                                               ตรวจถูกต้องแล้ว 

 
 

   (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุบิน  เป้ียสาย) 
          สมาชิกสภา อบต.จางเหนือ  หมูท่ี่ ๒ 

 
 

(ลงช่ือ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอ๊ัด  ตันใจ) 
                  สมาชิกสภา อบต.จางเหนือ  หมู่ที่ ๓ 
 

 

(ลงช่ือ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายทองดี  หล้าวงค์สืบ) 
         สมาชิกสภา อบต.จางเหนือ  หมูท่ี่ ๗ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓    
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ     สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่  ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมคิด  เครือสบจาง)     



            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ 
 
 


